

(สำเนา)

ประกาศกองทัพบก

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลานพื้นแข็งภายใน คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลานพื้นแข็งภายใน คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แผนงานเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) รายการ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลานพื้นแข็งภายใน คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของ ศูนย์ปฏิบัติ จำนวน ๑ งาน การกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๘๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการซื้อของกองทัพบก

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทัพภาคที่ 3 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญและต้องนำหนังสือแสดงบัญชี รายรับรายจ่าย (บข.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของ โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ แผนกพัสดุการกองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้าง กองอำนวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาชื่อ ได้ที่ แผนกพัสดุการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.army3.mi.th/> และ <http://www.gprocurement.or.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๕ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พลตรีสมพงษ์ แจ่มจรัส)

รอง มทภ.๓ / รอง ผอ.ก่อสร้างฯ รับคำสั่ง มทภ.๓ / ผอ.ก่อสร้างฯ

สำเนาถูกต้อง

(พันโท พลชัย อินทรสัมพันธ์)

ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายพัสดุการ กองทัพภาคที่

๓ ทำการแทน พลาธิการ กองทัพภาคที่ ๓

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

โดย พันโท พลชัย อินทรสัมพันธ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายพัสดุการ กองทัพภาคที่ ๓ ทำการแทน พลาธิการ กองทัพภาคที่ ๓

เอกสารสอบราคา เลขที่ 18/2560